

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๒. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ เพื่อแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๒.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)

๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแล้ว แต่

มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๑.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

๓.๑.๒ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของ สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓.๑.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๑.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

๔.๑ สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

๔.๒ สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๔.๓ ทำให้ทราบว่าหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔.๔ ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น

๔.๕ ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๔.๖ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบและดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป



ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ แบบ ผด. ๐๑

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ แบบ ผด. ๐๒

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และการดำเนินงานแล้วเสร็จ



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ.ต.๐๑

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านเศรษฐกิจ	ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๑๐๐	๒,๙๔๕,๑๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น			๑๓	๑๐๐	๒,๙๔๕,๑๐๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ ด้านการเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับความก้าวหน้าด้านคมนาคมขนส่งและความต้องการของประชาชน
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ.๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านบุญเยี่ยม - สีแยกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก	ก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญเยี่ยม - สีแยกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๐ ท่อน ก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายบุญเยี่ยม - สีแยกบ้านตะโก หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๓๙๐,๔๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านตะโก	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๒ บ้านโสน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๒ บ้านโสน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓.๘๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๑๔,๗๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านโสน	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนาซอยนาสิทธิ์ (แยกจากซอยตะวันยอแสงถึงบ้านนายน้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านโสน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธนาสิทธิ์ (แยกจากซอยตะวันยอแสงถึงบ้านนายน้อย) หมู่ที่ ๒ บ้านโสน ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕.๙๒ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๓๖,๗๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านโสน ตำบลบ้านตะโก	กองช่าง อบต.บ้านตะโก												กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบสระหนองละเป็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบสระหนองละเป็ก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๔.๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๓๒๙,๔๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์ ตำบลบ้านตะโก	กองช่าง อบต.บ้านตะโก												กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๕	โครงการล้อมรั้วสระ น้ำหนองป่าช้า สาธารณประโยชน์ หมู่ ที่ ๔ บ้านโชคกราด	ล้อมรั้วสระน้ำหนองป่าช้า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านโชคกราด ปริมาณงาน ล้อมรั้วสระน้ำลวดหนาม จำนวนยาวไม่น้อยกว่า ๖๖๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ แปลนที่กำหนด	๑๘๖,๑๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านโชค กราด ตำบลบ้าน ตะโก	กองช่าง อบต.บ้าน ตะโก												กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำ จากบ้าน นายศักดิ์ถึงร่องน้ำ สาธารณประโยชน์ หมู่ ที่ ๕ บ้านโชคดี	ก่อสร้างทางระบายน้ำ จากบ้านนายศักดิ์ ถึงร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้าน โชคดี ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๓ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑๘๘,๕๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านโชคดี ตำบลบ้าน ตะโก	กองช่าง อบต.บ้าน ตะโก												กันยายน ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างขยาย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุขสำราญ (จากต้นทางถึงบ้าน นางสลิลทิพย์) หมู่ที่ ๖ บ้านปรือเวง ตำบล บ้านตะโก อำเภอห้วย ราช จังหวัดบุรีรัมย์	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสำราญ (จากต้นทางถึงบ้านนาง สลิลทิพย์) หมู่ที่ ๖ บ้านปรือเวง ปริมาณ งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกสองข้างทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒๒๑,๘๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านปรือเวง	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๘	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำบริเวณหน้า บ้านนายเรืองเดช หมู่ ที่ ๗ บ้านเกตเหนือ	ก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนาย เรืองเดช หมู่ที่ ๗ บ้านเกตเหนือ ปริมาณ งาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน พร้อม บ่อพักน้ำ จำนวน ๕ บ่อ ตามแบบแปลน ที่กำหนด	๙๒,๓๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเกต เหนือ ตำบลบ้าน ตะโก	กองช่าง อบต.บ้าน ตะโก												กันยายน ๒๕๖๗
๙	โครงการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน เกตเหนือ	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบเพื่อ ผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเกตเหนือ ปริมาณงาน ๑. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ป้อนน้ำซัมเมอร์ส AC/Dc ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมท่อสูบลส่ง และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑ ชุด ๒.งาน ติดตั้งโครงเหล็กปากบ่อ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามที่กำหนด	๔๓,๘๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเกต เหนือ	กองช่าง												กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกตุใต้ - หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกตุใต้ - หนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๖๙๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกสองข้างทางปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๑.๑๒ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๔๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้	กองช่าง												← →	กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน ขอยราขพัสตุ หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้	ก่อสร้างถนนดิน ขอยราขพัสตุ หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๗ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลนที่กำหนด	๒๙,๖๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านเกตุใต้	กองช่าง												← →	กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์บ้านหนองกก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่กำหนด	๓๐๖,๘๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกก	กองช่าง												← →	กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗					ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ปริมาณงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร แบ่งเป็นห้องน้ำชาย ๒ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๒ ห้อง และห้องน้ำ สำหรับผู้พิการหรือคนชรา จำนวน ๑ ห้อง รวมเป็นจำนวน ๕ ห้อง พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านโคกโพธิ์	กองช่าง													กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๒,๙๔๕,๑๐๐															



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประกาศ
ลงวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามวรรคในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน”
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน
ที่เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนิษฐ์ อนันต์โอฬาร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก